



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข่าวเด่นในฉบับ

- ❏ อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ❏ ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมิน ปปช.
- ❏ คทก. แลกเปลี่ยนนักศึกษา สานไมตรี ไทย-ลาว
- ❏ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ยอด ๑,๒๙๐ คน
- ❏ เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม



บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ชาติตียา
 ปวงประชาราษฎร์น้อมถวายพระพรชัยมงคล
 ท้าวรัฐดีมามณฑลถวายอาศิรวาท
 บรมนาถนราธิบดินทร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญ
 เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 สถิตเสถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ
 พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์
 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสถุดีดังพระราชประสงค์
 พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล
 พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร
 พระบรมเดชาานุภาพแผ่ไพศาล
 ปกรักษาย่านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์
 ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มรพส. เตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จาก ปปช. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ โดยกำหนดตัวชี้วัดในการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด และกำหนดให้บุคลากรภายในของหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ดังกล่าว เป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการประเมินมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าว ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยการสแกน QR Code ซึ่งแบ่งเป็น 2 QR Code ได้แก่ บุคลากรภายใน มรพส. และบุคคลภายนอกผู้ให้บริการ ดังนี้



QR Code สำหรับบุคลากรภายใน



QR Code สำหรับบุคลากรภายนอก

คทอ. ลงพื้นที่บริการวิชาการเสริมความรู้ชุมชน “ผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน”



นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. จัดกิจกรรมบริการวิชาการลงพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน ระยะที่ ๕ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการสู่การเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และประสบการณ์ นำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่บริการ คือ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมให้มีการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี และยังสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กบข. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกทั่วประเทศ ผ่านแอปใหม่ My GPF Application

◆ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่างๆ อาทิ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สวัสดิการทางการเงิน ประกันชีวิต ประกันภัย และส่วนลดจากร้านค้าสถานประกอบการชั้นนำให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ล่าสุดได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษทั้งหมดผ่านทางแอปใหม่ กบข. My GPF Application ซึ่งจะทำให้สมาชิกเข้าถึงสิทธิพิเศษและสวัสดิการ กบข. ได้โดยง่ายและสะดวก รวดเร็วกว่าขึ้น ทั้งนี้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก กบข. โทร. ๐ ๒๖๓๖ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๐๖, ๕๓๓, ๒๕๗

คทก. ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ สถานไมตรี ไทย - ลาว



ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส. ร่วมให้การต้อนรับ MR. PHOUSSADEE NAMMAVONG ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และการแลกเปลี่ยนความรู้หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ อีกทั้งยังได้มอบเกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษาที่ร่วมชั้นเรียนยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกันอีกด้วย

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบโควตา ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา ยอดทะลุ ๑,๒๕๐ คน



เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นเอกสารรายงานตัวยืนยันสิทธิ์สู่การเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๑ อาคารที่ปวิษณีย์ มรพส. ในวันนี้ ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธิ อธิการบดีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจทีมงานทุกฝ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่ โดย กองบริการการศึกษา ได้สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการรายงานตัวทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๑๙ คน โดยแบ่งเป็น รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio จำนวน ๕๒๙ คน และรอบโควตา จำนวน ๑,๒๙๐ คน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบสุดท้าย (รอบทั่วไป) โดยการรับสมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ <http://reg.psu.ac.th> จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครในรอบดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ส่วนการรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๗๐๐๐ ต่อ ๙๑๑๓, ๐ ๕๕๒๖ ๗๐๕๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. มุ่งส่งเสริมปราชญ์پرื่องแห่งงานศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคล พร้อมส่งผลงานเพื่อบริการพิจารณารางวัลแห่งเกียรติยศ “ยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒”



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. เชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานและคุณสมบัติเหมาะสม ในโครงการยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ บุคคลทั่วไป (ปราชญ์ชุมชน, บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก) และบุคลากร มรพส. สายวิชาการ-สนับสนุน, นักศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิต มรพส. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจะพิจารณาจากผลงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา งานศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอดและสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบพลเมืองด้านจิตอาสา ทั้งนี้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ ซึ่งต้องจัดทำหลักฐานเอกสารเป็นรูปเล่ม, หนังสือ, ภาพถ่าย, วิดีทัศน์หรือสื่ออื่นๆ โดยส่งผลงานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. สอนวังจันทน์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด่วนให้ลดเอกสารแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ www.aco.psu.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๓๐๐, ๐ ๕๕๒๓ ๐๕๕๖

ท้าประลอง..ความคิดสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทันสมัย ใจใจ เข้าใจ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.นมผง ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น เรื่อง “พ.ร.บ.นมผง” ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที และไม่เกิน ๕ นาที นำเสนอตามความคิดสร้างสรรค์ อาทิ หนังสือ, Animation VDO, Motion - Infographic **ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท** พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด่วนให้ลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://hp.anamai.moph.go.th> หรือ สแกน QR Code สอบถาม โทร. ๐ ๒๕๖๙ ๔๕๔๒

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิสิต ประจักษ์ดี, จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๕ ค.พลาตชุมชนพค อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com